



# สื่อศาล

## งานด้านการวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรม

สถาบันวิจัยพีพัฒนศักดิ์ แจ้งผลการดำเนินงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

1. “การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี”
2. “การพัฒนาแนวทางการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่”
3. “การศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม”
4. “แนวโน้มพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ”
5. “การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน”
6. “ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินการทางปกครองในเรื่องสิทธิในที่ดิน”

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยพีพัฒนศักดิ์ยังได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย เรื่อง “การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีฟ้องเที่ยวในศาลยุติธรรม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 16, 25 กุมภาพันธ์ 2559 และ 3, 15, 23 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยพีพัฒนศักดิ์จะจัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา เรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราว : อิศราภาพ ความเสมอภาค และนวัตกรรม” ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยและต่างประเทศ และให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงระบบการปล่อยตัวชั่วคราวของไทย

## หนังสือพิมพ์ COJ NEWS



กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบหนังสือพิมพ์ COJ NEWS เผยแพร่ราย 15 วัน ซึ่งขณะนี้เผยแพร่เป็นฉบับที่ 5 (1 - 15 มีนาคม 2559) แล้ว และได้จัดส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทุกหน่วยงานทางไปรษณีย์ พร้อมกับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ <http://www.iprd.coj.go.th> และส่งให้ทางอีเมลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ขอให้จัดส่งไฟล์ภาพกิจกรรม (JPEG) และไฟล์เนื้อหาของข่าวกิจกรรม (docx) ไปยังอีเมลของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th) ซึ่งกองบรรณาธิการจะพิจารณาคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2541 2927 และ 09 4078 8447

## ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “หลักเกณฑ์การโต้แย้งอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542” โดยนางคิดดี คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา